

สมศ.ขานรับเสมา 1 จัดประเมินตามกลุ่ม ปี 2567 ลุย 4,220 สถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 6 ก.พ. 2567

ดร.นันทา หงวนดัด รก.ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รรมว.ศึกษาธิการ เขาตรวจเยี่ยม สมศ.พร้อมมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในปี 2567 โดยให้ สมศ.ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นไปที่การประเมินคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส โดยต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มสถานศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้พัฒนาได้จริง โดย สมศ.ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อคัดกรองและประสานรายชื่อกลุ่มสถานศึกษาที่ต้องเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ 2567

“ สถานศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงจำเป็นต้องเร่งประเมินคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาดังกล่าว ซึ่งการประเมินจะทำให้สถานศึกษาทราบถึงจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง จะส่งผลให้ระบบการศึกษาไทย มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในภาพรวม” ดร.นันทากล่าวและว่า ปีงบประมาณ 2567 สมศ.ตั้งเป้าประเมินคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษากว่า 4,220 แห่ง ยึดหลักในการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาประเภทต่างๆ ใช้ระยะเวลาประเมิน 1-3 วัน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินด้วยจำนวนวันที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งมีการประเมินแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อลดภาระของสถานศึกษา เน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการประเมินตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ โดยจะเริ่มเขาประเมินสถานศึกษาตั้งแต่เดือน พ.ค.2567 เป็นต้นไป โดยการประเมินในรอบปี 2567-2571 จะไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสินว่าดีหรือตก แต่เป็นการประเมินเพื่อสะท้อนสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา พร้อมให้ขอเสนอแนะที่เกิดประโยชน์และสถานศึกษานำไปใช้ได้จริง มีการติดตามให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยรัฐ วันที่ 5 ก.พ. 2567](#)